



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๔-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๔-๖๑๗๒

ข่าวจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับประจำวันที ๒๕ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ หน้า ๘ มูลค่าข่าว ๗๓๙,๕๑๒.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



Young Society อาเซียน ดียังไง?

ปัจจุบันประชาชนคนไทยจำนวนไม่น้อยยังรับรู้เรื่องประโยชน์และโอกาสจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอยู่ในวงจำกัด โดยเฉพาะในแวดวงธุรกิจและผู้ประกอบการขนาดใหญ่ อีกทั้งยังเข้าใจแค่เพียงว่าการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเป็นเพียงการรวมตัวกันเฉพาะในด้านเศรษฐกิจอย่างเดียว แต่แท้จริงแล้วประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมประชาคมอาเซียนยังมีอีกหลายด้าน ทั้งด้านการเมือง ด้านความมั่นคง ด้านสังคม และด้านวัฒนธรรม

ที่ผ่านมากระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมอาเซียน จึงได้เร่งดำเนินการสร้างการรับรู้ในเรื่องดังกล่าวเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประโยชน์และโอกาสที่จะได้รับจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างรอบด้าน ด้วยการจัดโครงการประกวดหนังสือและคลิปวิดีโอในหัวข้อ **"คนไทยได้ประโยชน์จากอาเซียน"** เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมแข่งขันและนำเสนอ ประสิทธิภาพและทัศนคติต่อการเข้าร่วมประชาคมอาเซียนในมิติอื่นๆ ทั้งด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านวัฒนธรรม ผ่านการสร้างสรรค์เป็นผลงานงาน

หนังสือและคลิปวิดีโอ ขยายการรับรู้ไปสู่ภาคประชาชน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปลายปี 2558

โดยผู้ชนะเลิศการประกวด "ประเภทหนังสือ" ในครั้งนี้ได้แก่ **ณิชา บุตรศิริ** อายุ 17 ปี นักเรียนหญิงจากโรงเรียนวัดทรงธรรม ศรัทธาวิไล ขณะศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในผลงานที่ชื่อว่า **"Heart to Heart"** นำเสนอเรื่องราวในอดีตที่ยังติดค้างที่ทางบ้านมีฐานะยากจน หลังจากเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาจึงได้ตัดสินใจไป สปป. ลาว เพื่อหางานทำ กระทั่งได้รู้จักกับหญิงสาวชาวลาวยี่สิบชอบการทำขนม และสอนให้ทำขนมขาย จนมีกิจการรุ่งเรือง เนื่องจากรสชาติของขนมอร่อย รวมไปถึงการ

เปิดเสรีทางอาเซียนที่เอื้อประโยชน์ต่อทางขนส่ง ทำให้ทั้งคู่สามารถขยับตลาดขนมไปจำหน่ายได้หลายประเทศเพิ่มมากขึ้น

ณิชา บอกว่า การเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ นอกจากจะได้เรียนรู้เรื่องการผลิตภาพยนตร์หรือหนังสือแล้ว ยังได้รับความรู้เรื่องประชาคมอาเซียนเพิ่มเติมอีก เพราะต้องลงมือค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมเป็นจำนวนมาก เพื่อมาถ่ายทอดให้คนอื่นได้รับรู้เรื่องราวและประโยชน์ของการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน โดยภาพยนตร์เรื่องนี้จะเป็นการชี้ให้เห็นถึงมุมมองเรื่องการค้าและระบบขนส่ง ที่เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตไปได้อย่างรวดเร็ว

สำหรับรางวัลชนะเลิศประเภทการประกวดหนังสือระดับอุดมศึกษาเป็นของ **ศุภวิชญ์ บัวเกศ**

